

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại hội nghị trực tuyến đánh giá hiện trạng và nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COIVD-19; công tác quản lý hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/10/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá hiện trạng và nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COIVD-19; công tác quản lý hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tham dự hội nghị có: Giám đốc Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình; đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố; Trưởng các phòng chuyên môn của Sở Y tế, Giám đốc một số bệnh viện tuyến tỉnh; Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo đánh giá hiện trạng và nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COIVD-19; công tác quản lý hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về đánh giá hiện trạng và nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COIVD-19

- Qua báo cáo hiện trạng của Sở Y tế, các bệnh viện và Trung tâm Y tế, hiện nay trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch còn thiếu rất nhiều; trong điều kiện bình thường như hiện nay, hóa chất, sinh phẩm cũng chỉ đáp ứng được 2 đến 3 tuần nữa. Vì vậy, việc mua sắm thêm một số trang thiết bị, bảo hộ y tế, thuốc và hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nên yêu cầu Sở Y tế nghiên cứu thật kỹ, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên mua sắm thêm một số trang thiết bị, bảo hộ y tế, thuốc và hóa chất, sinh phẩm đảm bảo phù hợp, hiệu quả phòng, chống dịch; hoàn thiện báo cáo đề xuất trình Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/10/2021.

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, hoá chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các cơ sở y tế trên địa bàn theo phương châm **“4 tại chỗ”**.

- Đối với số thuốc cận hạn sử dụng: Nhất trí với đề nghị hướng xử lý của Sở Y tế.

2. Về hoạt động và công tác quản lý hành nghề y, được tư nhân

Trước hết, phải khẳng định y tế tư nhân có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội hiện nay. Hiện nhiều cơ sở y tế tư nhân đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, mời được nhiều chuyên gia, bác

sĩ giỏi về làm việc, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Y tế tư nhân đã tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua. Phát triển y tế tư nhân cũng góp phần làm cho y tế công lập phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật như: Hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hoặc hoạt động không đúng với phạm vi chuyên môn được cấp phép, không đúng với thời gian đăng ký hành nghề; có trường hợp còn thuê, mượn chứng chỉ hành nghề... Tập trung ở một số loại hình như: Cơ sở chuyên khoa răng, cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc, cơ sở kinh doanh dược liệu, cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là cơ sở hành nghề Y học cổ truyền do các ông lang, bà mẹ không có bằng cấp chuyên môn về y học cổ truyền đứng tên tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Việt Yên, Yên Thế... vẫn hoạt động cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Để xảy ra tình trạng trên, trước hết là do ý thức của chủ các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn (Sở Y tế, Phòng Y tế); sự thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm nhất là chính quyền cấp xã (*khi phát hiện chỉ nhắc nhở hoặc xử lý bỏ sót lỗi dẫn đến thiếu tính răn đe*).

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh, yêu cầu: Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Vận động người dân tham gia phát hiện, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về các cơ sở y, dược hoạt động trái phép đặc biệt các cơ sở hành nghề về y học cổ truyền.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND, chú trọng hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất, có sự phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện những sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản pháp luật có liên quan; kịp thời công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân.

4. Thực hiện việc khoán trách nhiệm, phê bình đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị theo tinh thần Thông báo kết luận số 86/TB-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức điều tra, thống kê các cơ sở hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn và giao nhiệm vụ quản lý cho các cơ quan chức năng, UBND cấp xã theo phân cấp tại Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND (thực hiện xong trước 01/11/2021).

6. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về hành nghề y, được tư nhân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

7. Sở Y tế nghiên cứu tổ chức mở lớp bồi dưỡng để cấp phép hành nghề cho thầy lang hoạt động và quản lý. Thông qua việc quản lý, hằng năm phải đánh giá và tính toán việc cấp phép hoạt động cho y, được tư nhân phù hợp; tránh để dài cấp phép hoạt động, cấp phép hành nghề.

8. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm nhằm kiểm điểm, đánh giá hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, được tư nhân để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phát hiện những sơ sở trong cơ chế, chính sách để đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại hội nghị trực tuyến ngày 11/10/2021 về đánh giá hiện trạng và nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; công tác quản lý hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.Quân.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Huy Khánh